

บรูไนเป็น 'เมดิคัลฮับ' สำหรับอาเซียน-โลก

หนังสือพิมพ์เดอะบรูไนไทมส์ รายงานว่าประเทศบรูไน กำลังอยู่ในเส้นทางของการยกระดับเป็นศูนย์กลางแพทย์สำหรับภูมิภาค โดยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถให้บริการคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้าน เผยมีการสร้างศูนย์แพทย์รับคนไข้จากทั่วโลก

Prof. Dr.Uta Meyding-Lamade ผู้อำนวยการศูนย์ประสาทวิทยาสมองขาดเลือดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การแพทย์เจริญรุ่ง กล่าวว่า บรูไน เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่นำเครื่องมือที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกมาใช้ช่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของคนไข้ที่เป็นโรคสมองขาดเลือด

เธอให้สัมภาษณ์เดอะบรูไนไทมส์ ในโอกาสที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประสาทวิทยานานาชาติครั้งที่ 3 ว่า "บรูไนเป็นประเทศที่สวยงามและ

สงบ สามารถเป็นศูนย์กลางการแพทย์สำหรับทั้งภูมิภาคได้ เพราะตอนนี้ไม่ใช่ประเทศมาเลเซียเท่านั้น สิงคโปร์และไทยได้ขอรับส่งต่อคนไข้ที่ศูนย์ของเราแล้ว"

Dr.Uta กล่าวว่าขณะนี้มีการแพทย์เจริญรุ่ง มีคนไข้นอกเขามาใช้บริการที่ศูนย์ถึง 6,000 คนและใกล้ๆ ศูนย์แพทย์มีโรงแรม ที่พร้อมรับคนไข้จากต่างประเทศ ดังนั้นบรูไนจึงเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงแพทย์

นายแพทย์ Prof. Werner Hacke จากมหาวิทยาลัยแห่งไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี ที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาด้วย ได้กล่าวกับเดอะบรูไนไทมส์ ว่าคนเอเชียและตะวันออกกลางมีอัตราคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงกว่าคนยุโรป "สังคมเอเชียคุ้นเคยกับความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน"

Prof. Hacke กล่าวถึงโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสมองขาดเลือด ว่าเหตุที่คนเอเชียเป็นโรค

ความดันและโรคอ้วนกันมาก เกิดจากพันธุกรรมและอุปนิสัยในการใช้ชีวิต โดยวิทยาการล่าสุดในการรักษาโรคหลอดเลือดอุดตันคือการใช้เครื่องมือในการดูดเอาลิ่มเลือดออกมา ขณะที่ก่อนหน้านี้จะรักษาด้วยการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อทำให้เลือดไหลได้อย่างสะดวก

เดอะบรูไนไทมส์ ระบุว่าประเทศบรูไน มีความสนใจในโรคสมองขาดเลือด เนื่องจากมีรายงานว่าคนบรูไนเป็นโรคความดันโลหิตในอัตราที่ค่อนข้างสูง

มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า คนบรูไนที่อายุ 20 ปีและเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอัตราสูงถึง 20% ของประชากร ขณะที่คนอายุ 50 ปีขึ้นไปเป็นโรคนี้ถึง 50%

รายงานระบุว่า การสำรวจคนที่ เป็นโรคความดันโลหิตสูงของบรูไน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและเจาะประตูบ้านกลุ่มตัวอย่างถึง 5,000 คน เพื่อสอบถามโดยใช้ระยะเวลาสำรวจ 3 ปี เป็นการสำรวจที่มีทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในบรูไนและเยอรมนีเข้า

ร่วมทำการวิเคราะห์

บรูไนไทมส์ ระบุว่า การค้นพบว่าคนบรูไน มีอัตราเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่อนข้างสูงเป็นการค้นพบครั้งแรกและสร้างความประหลาดใจแก่คนในประเทศ และนำไปสู่การปรับปรุงนโยบายทางการแพทย์ของประเทศ หลังจากที่มีการค้นพบว่าคนบรูไนเป็นโรคความดันโลหิตในอัตราที่สูงทำให้สุลต่านแห่งบรูไน มีความประสงค์ให้บรูไนมีบริการที่มีความก้าวหน้าในระดับโลก ในการรักษาโรคทางประสาทร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมองขาดเลือด

นโยบายของสุลต่านเจ้าผู้ครองนครทำให้บรูไน ระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และจัดตั้งศูนย์แพทย์พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องมือที่มีความทันสมัยระดับโลก จนสามารถใช้ในการรักษาคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยทำให้ผู้บริหารศูนย์แพทย์เชื่อว่าบรูไนมีโอกาสยกระดับเป็นเมดิคัลฮับของภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้